

ธันวาคมนี้ได้รูปแบบโครงสร้างใหม่ศธ.

นำเสนอเมื่อ : 13 พ.ย. 2558

**"กัจจกร" ถกคณะทำงานปรับโครงสร้างศธ.พร้อม ก.พ.ร.-ก.พ.เผยเดือนธันวาคมนี้
ได้รูปแบบโครงสร้างใหม่แน่ แยมไม่ใช่คำว่ากระจายอำนาจ แต่จะให้อิสระสถานศึกษา**

วันนี้(12 พ.ย.)รศ.นพ.กัจจกร ดติยกุล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า
ในการประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาท ภารกิจ และ โครงสร้างของ ศธ.เมื่อวันที่ 12
พ.ย.ตนได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง ศธ.ที่สำนักงานปลัด
ศธ.ได้ร่างเอาไว้ โดยมีปลัดกระทรวงเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นระดับ 11 เพียงคนเดียว (single command)
และจะสลายองค์กรหลักแตกเป็นกรม ซึ่งหลักคิดการปรับโครงสร้าง คือ
จะต้องเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ สามารถบูรณาการงานได้อย่างครอบคลุม รวดเร็ว
และเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งต้องสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้วย
เพราะที่ผ่านมามีการทำงานในรูปแบบโครงสร้าง ศธ.ในปัจจุบัน พบปัญหาเรื่องการติดตามและประเมินผล

ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า หลักการเบื้องต้นของการปรับโครงสร้างครั้งนี้
จะไม่เพิ่มอัตรากำลังคนและงบประมาณ รวมถึงจะไม่ใช้คำว่ากระจายอำนาจ
แต่จะเพิ่มความเป็นอิสระให้แกสถานศึกษาแทน และเป็นโครงสร้างที่ปรับเปลี่ยนตามภารกิจ เช่น มีกรมวิชาการ
เป็นต้น ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)นั้น มีความกังวลว่าจะปรับโครงสร้างอย่างไร
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เนื่องจากภารกิจของสอศ.ที่ดำเนินการอยู่ได้มุ่งเน้นตามที่รัฐบาลมอบหมาย
โดยเฉพาะการผลิตกำลังคนในสายอาชีพ

“ผมได้มอบให้แต่ละองค์กรหลักของ ศธ.กลับไปเขียนข้อดี ข้อเสีย
ของโครงสร้างที่ใช้อยู่ว่ามีข้อขัดข้องประการใดบ้างที่คิดว่าโครงสร้างใหม่จะแก้ไขได้
และให้นำกลับมาเสนออีกครั้งในการประชุมนัดหน้า ซึ่งคาดว่าจะสังเคราะห์รูปแบบโครงสร้าง ศธ.ได้ประมาณ 2-3
รูปแบบ จากนั้นจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลและหน่วยงานภายนอก เช่น ผู้ปกครอง นักเรียน
นักวิชาการ เป็นต้น และคาดว่าจะปลายเดือนธันวาคม 2558 จะเสนอให้ รมว.ศึกษาธิการ
นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบการศึกษา หรือ ชุดุ่รอบรองประธานการศึกษา ที่มี พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาต่อไป” รศ.นพ.กัจจกร กล่าว.

อ่านต่อที่ : [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558](#)